

Tây Ninh, ngày 09 tháng 02 năm 2018

BẢNG ĐIỂM THI ĐUA
Hội trại “Tuổi trẻ tòng quân” năm 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 63 - QĐ/TĐTN-ĐKTHTN,
ngày 09/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn)

Nhằm đánh giá khách quan việc chỉ đạo và tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ tòng quân” trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở xét thi đua công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng bảng điểm thi đua, cụ thể:

I. TIÊU CHÍ THI ĐUA TỔNG ĐIỂM CHUẨN: 300 ĐIỂM

STT	NỘI DUNG	ĐIỂM CHUẨN	GHI CHÚ
I. Kỹ năng, kỹ thuật, thủ công trại và số lượng trại sinh		100 đ	
A. Thiết kế công trại chính		50	
1	Mỗi Huyện, Thành phố phải dựng 01 công trại chính, có chuẩn bị và phân công 01 cán bộ duy nhất thuyết minh ý nghĩa công trại cho BGK (<i>nêu bật được ý nghĩa, gắn với truyền thống địa phương, đơn vị và phù hợp với chủ đề chung của Hội trại</i>). <i>* Không có thuyết minh sẽ trừ 2 điểm; thuyết minh không nêu được ý nghĩa công trại do BGK đặt câu hỏi trừ 1 điểm/ 1 câu hỏi.</i>	20	Khuyến khích người thuyết minh đảm bảo trang phục phù hợp với chủ đề của Hội trại, gửi bài thuyết minh về Ban ĐKTHTN chậm nhất vào lúc 15h , ngày 5/3/2018
2	Công trại chính phải đảm bảo theo quy định, đúng kỹ thuật, kỹ năng trại (lọt lòng tối thiểu cao 4m, ngang 4,5m); trang trí đẹp, tính giáo dục, thẩm mỹ cao. <i>* Không đúng kỹ thuật, kỹ năng trại (đóng đinh, sai các nút dây, ... sẽ trừ tương ứng 0.5 điểm/lỗi/1 nội dung). Trong đó, 1 nội dung không trừ quá 2 điểm.</i> <i>* Không đảm bảo tính thẩm mỹ, trang trí đẹp (treo cờ sai, không ủi cờ, không đọc được thông tin), tính giáo dục chưa đảm bảo (thông tin tuyên truyền chưa bám sát với địa phương) ... sẽ trừ tương ứng 0.5 điểm/lỗi/1 nội dung. Trong đó, 1 nội dung không trừ quá 2 điểm.</i>	30	Điểm trừ không quá điểm chuẩn.

B. Thiết kế công Tiểu trại (không bao gồm Trại Chỉ huy)		50	
1	<p>Công Tiểu trại phải phù hợp với chủ đề chung của Hội trại, đảm bảo đúng kỹ thuật, kỹ năng trại, có tên từng địa phương để thân nhân quân nhân thuận tiện trong việc tìm kiếm; các thủ công trại phải đa dạng, sáng tạo, chắc chắn, an toàn, có tính thẩm mỹ (<i>nếu có từ 50% tiểu trại trở lên có thủ công trại giống nhau thì trừ 1/3 điểm chuẩn</i>).</p> <p><i>* Không đảm bảo sẽ trừ tương ứng 0,5 điểm/1 nội dung/từng thủ công trại.</i></p>	30	Đảm bảo ít nhất 02 thủ công trại.
2	<p>Đảm bảo số lượng ĐVTN địa phương tham gia từng tiểu trại (8 nữ/ 15 ĐVTN địa phương). Không đảm bảo số lượng nữ và trại sinh BGK sẽ trừ 0,5 điểm/nội dung/ Tiểu trại. Tính tại thời điểm BGK đi chấm điểm.</p>	20	Điểm trừ không quá điểm chuẩn
II. Công tác tuyên truyền và nội dung hoạt động trại		110	
1	<p>Tổ chức tuyên truyền Luật NVQS năm 2015, Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về việc Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe NVQS, truyền thông địa phương, đơn vị với nhiều hình thức phong phú như: chiếu phóng sự, qua hệ thống loa phóng thanh, hình ảnh, băng rôn.... Đảm bảo ít nhất 02 hình thức.</p> <p><i>* Tại thời điểm BGK chấm điểm không có trừ 2 điểm/nội dung/Trại Chỉ huy, Tiểu trại. Nội dung tuyên truyền sai trừ ½ số điểm chuẩn.</i></p>	14	Đảm bảo trưng bày dễ thấy.
2	<p>Trại Chỉ huy và từng Tiểu trại phải đảm bảo treo 02 băng ron, banner hoặc khẩu hiệu tuyên truyền (<i>Tùy theo điều kiện thực tiễn có thể treo bên ngoài cổng hoặc trong nhà trại</i>).</p> <p><i>* Không đủ số lượng hoặc sai nội dung sẽ trừ tương ứng 2 điểm/ Trại Chỉ huy và 1 điểm/ Tiểu trại</i></p>	15	Khẩu hiệu phải đa dạng nhưng phải đảm bảo theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.
3	<p>Trại Chỉ huy và các Tiểu trại phải có bố trí bàn ghế làm việc, bàn thờ Tổ quốc, ảnh Bác.</p> <p><i>* Không đảm bảo sẽ trừ tương ứng 2 điểm/ Trại chỉ huy và 1 điểm/1 tiểu trại. Các đơn vị dùng cờ cũ, bạc màu, không ủi trừ ½ số điểm chuẩn.</i></p>	6	Điểm trừ không quá điểm chuẩn
4	Trại Chỉ huy, Tiểu trại phải có sơ đồ tổ chức trại, nội	5	Hình ảnh trưng bày

	<p>Bộ Quốc phòng trừ 2 điểm/ Trại Chỉ huy và 1 điểm/ Tiểu trại</p> <p>- Không đảm bảo an toàn trong sử dụng điện (<i>các ổ cắm điện không đảm bảo an toàn, dây điện cũ, không đảm bảo tải điện . . .</i>) trừ 2 điểm/ Trại Chỉ huy và 1 điểm/ Tiểu trại</p> <p>- Không có nước phục vụ sinh hoạt trừ 5 điểm</p> <p>- Không đảm bảo đủ giường (hoặc phản), chiều nghi cho tân binh trừ 0,5 điểm/ 01 giường (hoặc phản), chiều.</p> <p><i>* Thực hiện không tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, để xảy ra cháy, nổ thì không tính điểm nội dung này.</i></p>		điểm chuẩn
3	<p>Tổ chức vệ sinh sạch sẽ xung quanh khu vực trước, trong và sau khi Hội trại kết thúc.</p> <p>- Khu vực đất trại của từng toàn trại không đảm bảo vệ sinh (rác, các vật dụng để ngổn ngang) trừ 2 điểm/ Trại chỉ huy và 1 điểm/ Tiểu trại</p> <p>- Không có sọt rác trừ 1 điểm/ Trại chỉ huy và 0,5 điểm/ Tiểu trại</p>	20	Điểm trừ không quá điểm chuẩn
4	<p>Thiết kế khu vệ sinh cá nhân phục vụ tốt cho Hội trại; từng tiểu trại phải đảm bảo 03 khu vực riêng biệt (<i>tiếp khách, nấu ăn và nghỉ ngơi</i>). Thiếu 1 nội dung trừ tương ứng 1 điểm</p>	10	Điểm trừ không quá điểm chuẩn
5	<p>Có khu vực chăm sóc y tế riêng, có bảng hiệu để tiện liên hệ khi có yêu cầu.</p> <p>- Không có bảng hiệu để nhận biết khu vực Y tế trừ 1 điểm</p> <p>- Khu vực y tế không đảm bảo có các phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ sơ cấp cứu ban đầu khi có các tình huống xảy ra trừ 5 điểm</p> <p>- Cán bộ y tế không mặc áo blouse trong khi làm nhiệm vụ trừ 1 điểm</p>	10	
6	<p>Tổ chức điểm giữ xe miễn phí cho gia đình tân binh và cán bộ tham gia Hội trại.</p> <p>- Có điểm giữ xe nhưng không có thẻ trừ 2 điểm</p> <p>- Không giữ xe cho gia đình tân binh trừ 2 điểm</p> <p><i>* Nếu giữ xe có thu tiền, không tính điểm nội dung</i></p>	5	

	<i>này.</i>		
7	<p>Có Căn tin phục vụ chung, niêm yết giá công khai và bán theo đúng giá niêm yết.</p> <p>- Không niêm yết giá trừ 2 điểm</p> <p>- Bán không đúng giá niêm yết trừ 2 điểm</p> <p><i>* Nếu căn tin có bán hoặc lưu trữ các chất kích thích như: rượu, bia, thuốc lá,... thì không tính điểm nội dung này.</i></p>	5	

II. XÉT THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

Kết quả thi đua của từng đơn vị là số điểm trung bình cộng của tất cả các thành viên Ban Giám khảo chấm cho đơn vị đó. Trên cơ sở tổng hợp kết quả của Ban Giám khảo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ chọn ra **03** tập thể có số điểm cao nhất để đề nghị UBND tỉnh khen thưởng. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ khen thưởng cho **06** đơn vị còn lại.

